

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๖๗๓๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๔๔๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน เรื่อง โครงการ
แก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง และการยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในโครงการแก้ไข
ปัญหานี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) ตามมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จะมีส่วนช่วยรักษาที่ดินทำกินให้กับ
เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ที่เป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง โดยให้ออกโอกาสเกษตรกรฯ ได้รับการบรรเทาภาระ
หนี้สินและมีความสามารถในการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้นำไปชำระหนี้ตามกำหนด ลดปัญหาการละทิ้งอาชีพ
ภาคการเกษตรและการโยกย้ายถิ่นฐานของเกษตรกร และมีส่วนสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
และเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนรายละเอียดของแหล่งเงิน จำนวน และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ เห็นควร
ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการขอยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระของธนาคารรัฐ
๔ แห่ง จำนวน ๖,๘๑๓,๕๓๓,๓๕๑ บาท เห็นสมควรให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังและเป็นไป
ตามกฎหมายเฉพาะของธนาคารสถาบันเจ้าหนี้ ตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ควรให้ความสำคัญ
กับการกำกับดูแลและการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์ของกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีดำเนินโครงการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฯ ที่มีคุณสมบัติ เป็นไปอย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งมีมาตรการดูแลเพื่อสร้างวินัย
ด้านการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกันปัญหานี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชยนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: sasithorn@nesdc.go.th